

Kế hoạch Loại trừ Bệnh Viêm gan B & Viêm gan C ở Philadelphia

Tóm tắt chung về sự tham gia của cộng đồng

Bộ Y tế Công cộng Philadelphia (PDPH) đã bắt đầu xây dựng một kế hoạch loại trừ bệnh viêm gan vi rút ở Philadelphia với sự hỗ trợ và đóng góp ý kiến của các chuyên gia về chủ đề, cộng đồng, người ủng hộ và những người bị nhiễm bệnh viêm gan B và viêm gan C. *Kế hoạch Loại trừ Bệnh Viêm gan B và Viêm gan C của Philadelphia* sẽ xác định các chiến lược để giảm số ca nhiễm viêm gan B và viêm gan C mới, cùng với bệnh tật và tử vong liên quan đến bệnh viêm gan vào năm 2030 và sẽ được sửa đổi khi cần thiết trong thời gian đó.

Mối liên hệ giữa việc loại trừ bệnh viêm gan B và viêm gan C với bệnh sử dụng thuốc, khủng hoảng nhà ở, tình trạng phân biệt chủng tộc ở nhiều cấp độ và hệ thống trong xã hội, kỳ thị xã hội và các nguyên nhân dẫn đến chênh lệch sức khỏe khác là rất quan trọng đối với các chiến lược trong Kế hoạch này. Tập trung vào việc giảm tác hại, bao gồm mở rộng khả năng tiếp cận với các dịch vụ tiêm, nhấn mạnh vào năng lực văn hóa và các phương pháp tiếp cận khác để giải quyết các rào cản quan trọng để loại bỏ bệnh này sẽ được đưa vào Kế hoạch, mặc dù chúng tôi thừa nhận rằng không thể giải quyết tất cả các cuộc khủng hoảng này trong một tài liệu. Tuy nhiên, với *Kế hoạch Loại trừ Bệnh Viêm gan B và Viêm gan C*, Philadelphia sẽ có một hướng dẫn theo định hướng giảm thiểu tác hại được thông báo về chấn thương, công bằng, định hướng đa dạng, năng lực văn hóa, nhằm loại trừ bệnh viêm gan B và viêm gan C ở Philadelphia.

Bệnh viêm gan B và viêm gan C là tình trạng sức khỏe quan trọng làm giảm đáng kể chất lượng cuộc sống và tuổi thọ của những người bị mắc bệnh này. Ước tính có gần 75.000 cư dân Philadelphia đang sống chung với bệnh viêm gan B hoặc viêm gan C, tuy nhiên vì cả hai tình trạng này thường không có triệu chứng, ngày càng nhiều người không biết bản thân bị mắc bệnh. Tuy nhiên, có thể phòng bệnh viêm gan B bằng tiêm chủng và điều trị có thể cải thiện các tác động lâu dài của bệnh mãn tính. Bệnh viêm gan C cũng có thể mãn tính nhưng có thể chữa khỏi với thời gian điều trị ngắn, dễ dàng và thường không có tác dụng phụ. Nhiều sự chênh lệch về sức khỏe ảnh hưởng đến các cá nhân và cộng đồng bị mắc bệnh viêm gan B và viêm gan C, và phải làm việc có chủ đích và kiên trì để loại bỏ các rào cản mang tính hệ thống đối với sự công bằng sức khỏe để loại bỏ những tình trạng này ở Philadelphia.

Kế hoạch Loại trừ Bệnh Viêm gan B và Viêm gan C của Philadelphia dựa trên hướng dẫn của Hoa Kỳ. *Kế hoạch Chiến lược Quốc gia về Viêm gan Vi rút của Sở Y tế và Dịch vụ Dân sinh: Lộ trình xóa bỏ ở Hoa Kỳ, 2021 – 2025* và phù hợp với *Kế hoạch Loại trừ Bệnh Viêm gan Vi rút của Sở Y tế Pennsylvania*, thuộc Pennsylvania nhưng có tính đến các đặc điểm và nguồn lực duy nhất của Philadelphia. Các chiến lược và hoạt động được vạch ra sẽ là những khuyến nghị cho PDPH và Thành phố Philadelphia, cũng như cho các bên liên quan trong toàn thành phố.

Nhiều cá nhân và tổ chức đã làm việc hướng tới việc loại trừ bệnh viêm gan B và viêm gan C ở Philadelphia trong nhiều năm và thậm chí nhiều thập kỷ, và Kế hoạch này được xây dựng dựa trên công việc nền tảng của họ. PDPH cam kết tập hợp mạng lưới các nhà đấu tranh và cộng đồng để phối hợp tiếp tục các nỗ lực loại trừ bệnh viêm gan B và viêm gan C trên khắp Philadelphia. Việc tạo ra *Kế hoạch Loại trừ Bệnh Viêm gan B và Viêm gan C của Philadelphia* là bước đầu tiên trong hành trình này cùng nhau.



Department of
Public Health

CITY OF PHILADELPHIA

Nếu bạn quan tâm đến việc cung cấp phản hồi vào lúc này, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ HEP-DDC@phila.gov hoặc sử dụng mẫu này: <https://bit.ly/215EliminatesHep>